

Số: /BC-UBND

Bảo Lâm, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện dân chủ ở xã năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 10/4/2023 của UBND huyện Cao Lộc về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023. UBND xã Bảo Lâm báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện dân chủ ở xã năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn xã như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn thường xuyên quan tâm đến công tác quán triệt và triển khai, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền và quán triệt bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các buổi họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, họp thôn....: quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã; Chỉ thị số: 27-CT/TU ngày 29/2/2014 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 14/4/2023 của UBND xã Bảo Lâm về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Bảo Lâm năm 2023.

II. KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN QCDC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

1. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của ủy ban nhân dân xã

Ngay từ đầu năm Công đoàn cơ sở phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 13/10/2019 của Bộ trưởng Bộ nội vụ triển khai các Quyết định của UBND xã đến toàn thể cán bộ, công chức về việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến Quyền lợi của Cán bộ, công chức như chế độ tiền công, tiền lương, BHXH, BHYT...tại hội nghị đã thông qua các báo cáo và các văn bản dự thảo và giành nhiều thời gian cho công tác thảo luận và đã nhận được ý kiến phát biểu, những ý kiến tham gia chủ yếu đề cập đến các lĩnh vực bổ sung vào quy chế chi tiêu nội bộ, và nội quy hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tất cả các ý kiến trên đã được đoàn chủ tịch tiếp thu và bổ sung vào các bản dự thảo quy chế để hoàn thiện và ban hành thực hiện.

Trong năm 2023 thực hiện chỉ đạo của cấp trên về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/01/2023 về công tác cải cách hành chính năm 2023. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch và giải quyết các thủ tục đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Chương trình cải cách hành chính gắn liền với sự phát triển về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đặc biệt về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Việc thực hiện văn bản của cấp trên về trách nhiệm của cơ quan; cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương đã thực sự đi vào nề nếp. Đội ngũ cán bộ, công chức đã thực hiện tương đối tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm quy chế văn hóa công sở. Các công chức chuyên môn đã chủ động trọng việc xây dựng kế hoạch theo ngành dọc của mình, chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, đeo thẻ công chức; lề lối tác phong làm việc nghiêm túc; công chức thực hiện nhiệm vụ được phân công đa số xử lý đúng thời hạn, tuy nhiên vẫn còn một số công chức xử lý công việc còn chậm. Một số công chức chưa đeo thẻ công chức do đang đăng ký làm lại thẻ. Hầu hết cán bộ, công chức đã thực hiện có hiệu quả công việc của mình phụ trách, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhất là những vị trí làm việc nhạy cảm như công chức đảm nhận vị trí công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp công dân luôn được chú trọng, quan tâm.

Thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đặc biệt là các chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, công khai tài chính, sử dụng và quản lý tài sản công. Việc mua sắm trang thiết bị, tài sản của cơ quan đều được công khai và thực hiện theo quy định đảm bảo tiết kiệm kinh phí được phân bổ.

Thực hiện dân chủ trong mối quan hệ và giải quyết công việc với tổ chức, công dân, niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính để tổ chức, công dân biết. Trong năm 2023 không có ý kiến kiến nghị nào phản ánh về thực hiện thủ tục hành chính của UBND xã.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân theo phương châm của Đảng “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” xã thực hiện niêm yết công khai các nội dung như quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực; Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã hàng quý, năm...

2. Thực hiện quy chế dân chủ ở xã

Thực hiện các nội dung nêu trong Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20 tháng 4 năm 2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện QCDC cơ sở, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan

đến quyền và nghĩa vụ của công dân đều được phổ biến, triển khai và thực hiện có hiệu quả. Nhân dân được trực tiếp bàn bạc thống nhất và trước khi quyết định, như: Mức đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông liên thôn, nhà văn hóa thôn, kiên cố hoá kênh mương nội đồng, chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia rà soát, bình xét các hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo cuối năm, các đối tượng thuộc diện được hưởng hỗ trợ chính sách xã hội, bầu và miễn nhiệm các chức danh tại cơ sở... Nhân dân được phát huy dân chủ trong việc giám sát các cơ quan chức năng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, các chương trình, dự án, đề án tại địa phương; việc sử dụng, thu, chi các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp đều được công khai...

Thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt cơ chế “một cửa” luôn được các địa phương đảm bảo chế độ trực giải quyết công việc thường xuyên trong tuần theo lịch, việc chứng thực, cấp giấy tờ bản sao đúng quy định, tiếp nhận đơn thư khiếu nại và tiến hành giải quyết đúng quy trình thủ tục và thời gian giải quyết, hạn chế các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, sách nhiễu của cán bộ thực thi, tạo được dư luận tốt về thái độ phục vụ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có trách nhiệm với nhân dân. Hoàn thành công tác bầu cử Trưởng, Phó thôn trên địa bàn, kiện toàn các tổ chức, đi vào hoạt động ổn định. Thực hiện tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tại các hội nghị được các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, các đồng chí cán bộ, chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải trình làm rõ những vấn đề mà nhân dân quan tâm, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cấp mình; việc đối thoại được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan trên tinh thần xây dựng vì lợi ích chung; người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những kiến nghị, bức xúc ngay tại thời điểm tổ chức đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trước nhân dân, góp phần thiết thực đổi mới công tác vận động quần chúng nhân dân.

* Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân: Ban thanh tra nhân dân đã thường xuyên giám sát theo điều 29 nghị định số 159/2019/ NĐ –CP Nghị định của chính phủ ngày 29/11/2019 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan đơn vị. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với Cán bộ công chức như các chính sách tiền công, tiền lương, tiền thưởng, chế độ nâng lương ...

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1- Kết quả và nguyên nhân.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ được Đảng ủy quan tâm, Chính quyền, các đoàn thể nhân dân, từ xã đến thôn thường xuyên quan tâm đôn đốc thực hiện, đồng thời xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực hiện phương châm “ Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể nhân dân hướng về thôn bản gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, phát huy hiệu quả về công tác phối kết hợp với Ban công an, Ban chỉ huy quân sự xã đồng thời vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

2- Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong triển khai tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở còn có một số yếu kém đó là:

Công tác tuyên truyền việc thực hiện QCDC ở cơ sở chưa thường xuyên, chưa sâu rộng, trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo chưa phát huy đầy đủ để triển khai QCDC một cách đồng bộ. Nhận thức của một số nhân dân, cán bộ, công chức thực hiện QCDC còn hạn chế.

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở xã tuy được kiện toàn, nhưng do kiêm nhiệm nhiều công tác nên việc xây dựng kế hoạch đi thôn kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, việc thực hiện Quy ước, hương ước ở các thôn cũng chưa thường xuyên, một số thôn chưa bổ sung Quy ước, hương ước kịp thời, ban thanh tra còn lúng túng chưa phát huy tốt chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát..

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, thực hiện tốt Chỉ thị số 30- CT/TW, của Bộ Chính trị (khóa VIII) tổ chức tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các văn bản của cấp trên liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện Quy ước, hương ước, nâng cao hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước kịp thời, tập trung giải quyết những đơn thư còn tồn đọng và các vụ việc phát sinh mới của công dân ở thôn. Nhất là tình trạng tranh chấp đất đai ở các thôn hiện nay.

3. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – Quốc phòng gắn việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh.

4. Tổ chức tuyên truyền trong Đảng, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện tốt pháp lệnh số 34/ 2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/ 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện QCDC ở xã, tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Huyện ủy, Ủy ban nhân huyện và Liên đoàn lao động huyện thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, sửa đổi, bổ sung các quyết định cho phù hợp với các cơ quan, đơn vị. Đề nghị cấp trên quan tâm mở lớp tập huấn cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm đến các chế độ chính sách liên quan đến đời sống của cán bộ, công chức và một số công việc vẫn đề có liên quan đến người lao động.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ;
- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức Đoàn thể;
- Các cán bộ, công chức xã;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Thành